



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้วมีผู้สมัคร จำนวน ๑๒ ราย โดยผลงานที่เสนอประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่ผ่านอย่างน้อย ๑ เรื่อง และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ (เสนอภารกิจประสานงานโครงการในภาพรวม) จำนวน ๑ เรื่อง โดยเรียงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตามลำดับเลขประจำตัวในการรับสมัคร รายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จะดำเนินการประชุมเพื่อประเมินบุคคลในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมุนาน ๓ ชั้น ๒ สำนักงาน กปร.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอดูเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงาน รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน และเค้าโครงข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหากเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องประสงค์จะทักท้วงให้เสนอคำทักท้วงนำเรียนเลขาธิการ กปร. ผ่านกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งโดยไม่สุจริต อาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามที่สมควรแก่กรณี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสุพร ตรีนรินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ (เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
๑	นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่ม ประสานงานพื้นที่ ๑๑ กองประสานงาน โครงการพื้นที่ ๑ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	รายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักบริเวณ เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔)	๑. นายวัชร ทัศนภาค ๒. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล	๒๐ ๒๐	ถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จของ โครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน) จังหวัดลพบุรี
๒	นางสาวธัญทิติดา นาครพรรพ	ผู้อำนวยการกลุ่ม วิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	๒. โครงการนำร่องการ ฝึกอบรมการนำเสนอและ การบรรยายเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารระดับต้นและกลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. นางนงพรรณ โกศลศักดิ์ ๒. นางสาวอักษราภัก สำเภาแก้ว	๑๕ ๑๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรของกองประสานงานโครงการ พื้นที่ทั้งในมิติเชิงภารกิจ (Functional Base) และมิติเชิงพื้นที่ (Area Base) ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
๓	นางธัญวรรณ์ สีบสาย	ผู้อำนวยการกลุ่ม ประสานงานพื้นที่ ๑๒ กองประสานงาน โครงการพื้นที่ ๑ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	การบูรณาการความร่วมมือ กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในการต่อยอดงานวิจัยขยายผล การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้สู่เกษตรกรอย่าง สอดคล้องตามภูมิสังคมและ ความท้าทายใหม่ ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน	๑. นายวัชร ทัศนภาค ๒. นางสาวจุฑาพร แซ่หลี	๑๕ ๑๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงาน พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริเพื่อความยั่งยืนด้วย BCG Model
๔	นางสาวศิริพันธ์ กาญจนเรชา	ผู้อำนวยการกลุ่ม ประสานงานพื้นที่ ๔๒ กองประสานงาน โครงการพื้นที่ ๔ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ราษฎร ในโครงการพัฒนาพื้นที่ ภูแบบสีราอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘	๑. นายณัฐวุฒิ อนุเตชากุล ๒. นายสหศักดิ์ ฤทธิ์รักษา	๒๐ ๒๐	การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (E-Learning) เพื่อจัดการองค์ความรู้ การทำงานสนองพระราชดำริ
๕	นายดำรงค์ ทินโม	ผู้อำนวยการกลุ่ม ประสานงานพื้นที่ ๔๑ กองประสานงาน โครงการพื้นที่ ๔	การประสานงานเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ๒. นางสาวธัญญา โชะลี	๒๐ ๒๐	โครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิต (การต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
		(นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	(ภายใต้คณะกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘			
๖	นางวิไล หมอกอรุณ	ผู้อำนวยการกลุ่ม ประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	การผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)	๑. นายอิทธิพล วรนุช ๒. นางสาวรัชดาพร ศาลากิจ	๑๕ ๒๕	การพัฒนาคู่มือการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่การเป็น SMART PR
๗	นางสาวสุชานา โรจน์เลิศจรรยา	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและ ยุทธศาสตร์	การยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากฐานรากสู่ฐานเศรษฐกิจ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๑. นายปริญญาวัฒน์ วัชรอาภากร ๒. นางสาวผการัตน์ ศิริโชค	๒๕ ๑๕	การยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามแนว พระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ สาขา เพื่อเป็นแม่แบบแห่งการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนา ที่ยั่งยืน
๘	นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม	ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ	ส่งเสริมการแปรรูปผลิต จากโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณหนองอึ่ง	๑. นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร	๒๐	การจัดทำแผนการมีส่วนร่วมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการ ส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

ลำดับ	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
		(อำนวยการ ระดับต้น)	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๗	๒. นายพงศกร แช่ลิ้ม	๒๐	
๙	นายตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์	ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายพิเศษ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	การจัดการและเผยแพร่องค์ ความรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘	๑. นางสาวศิริรัตน์ มูลทากุล	๒๐	การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๐	นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์	ผู้อำนวยการ กลุ่มประเมินผล กองติดตามประเมินผล (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	การบริหารจัดการประเมิน ผลสัมฤทธิ์โครงการอนุรักษ์ สภาพป่าแม่ต้นอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จังหวัด ตาก ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)	๑. นางศิริลักษณ์ ทัศนารมย์ ๒. นางสาวณัฐกิตติ วินิชสำเภาทิพย์	๒๐ ๒๐	แนวทางการประสานการดำเนินงาน ในการนำผลการประเมินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปพัฒนาให้ เกิดเป็นรูปธรรม
๑๑	นายนพปฎล มกุลกาญจน์	ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	การประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ	๑. นางสาวศีร์กร ต้นกำแพง ๒. นางโสภิตา บุญประสงค์ สิทธิพงษ์พานิช	๑๐ ๓๐	โครงการพัฒนาระบบฐานองค์ความรู้ ศูนย์สาขาโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

ลำดับ	ชื่อ- สุกล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
			ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)			
๑๒	นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์	ผู้อำนวยการสถาบัน อนุชิตพิพรรธน์ กองบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	โครงการนั้กบริหารการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑. นางสาวอักษรภัก ส์ภาแก้ว ๒. นางสาวเสาวนีย์ ปัญญะสังข์	๒๐ ๑๐	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง